

Cải cách thủ tục hành chính ở Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Diêm Điền

Những năm qua, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Diêm Điền luôn xác định cải cách thủ tục hành chính (TTHC) cảng biển là yếu tố quan trọng để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quản lý, kiểm soát xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu.



Cán bộ Trạm Kiểm soát biên phòng cửa khẩu cảng Diêm Điền thực hiện thủ tục biên phòng điện tử cảng biển, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Cải cách thực hiện các thao tác trên máy tính có kết nối internet ngay tại doanh nghiệp, ông Ngô Thanh Vui, Phó Giám đốc Công ty TNHH Vận tải thủy bộ Hải Hà kiêm Giám đốc Kho xăng dầu Hải Hà có thể thực hiện các thủ tục khai hải quan, thông quan một cách nhanh chóng. Ông Vui chia sẻ: Trước đây, để làm thủ tục xuất nhập cảnh, chúng tôi phải đến trụ sở Trạm Kiểm soát biên phòng cửa khẩu cảng Diêm Điền (Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Diêm Điền) để thực hiện, mất nhiều thời gian. Hiện nay, việc áp dụng thủ tục biên phòng điện tử cảng biển có nhiều tiện ích. Người làm thủ tục khai báo và nhận xác nhận hoàn thành thủ tục biên phòng điện tử cảng biển tại nhà hoặc tại doanh nghiệp. Đặc biệt, khi tàu cập cảng có thể tiến hành bốc dỡ hàng hóa, không phải chờ đợi, qua đó tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp.

Không chỉ Công ty TNHH Vận tải thủy bộ Hải Hà mà nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có hoạt động xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu tại khu vực cảng Diêm Điền đều hài lòng bởi TTHC được cải tiến tối đa. Trung tá Trần Sĩ Hùng, Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Diêm Điền cho biết: Việc thực hiện thủ tục biên phòng điện tử cảng biển đã tạo bước đột phá mạnh mẽ trong cải cách hành chính, hội nhập quốc tế, bảo đảm công khai, minh bạch, rút ngắn thời gian làm thủ tục, tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu; đồng thời, bảo đảm chặt chẽ trong quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới vùng biển, để lại dấu ấn tốt đẹp đối với tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong nước và nước ngoài.

Từ năm 2015 đến nay, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Diêm Điền đã làm thủ tục nhập cảnh cho 27 phương tiện/658 thuyền viên/1.136.047,907 tấn xăng dầu; xuất cảnh 31 phương tiện/684 thuyền viên/105.721,619 tấn xăng dầu; xuất nội địa 714 phương tiện/5.315 thuyền viên/924.562,907 tấn xăng dầu; chuyển cảng đến 14 phương tiện/237 thuyền viên/83.520,801 tấn thiết bị đầu khí; chuyển cảng đi 12 phương tiện/181 thuyền viên/52 tấn thiết bị máy móc... Hầu hết thủ tục xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu và chuyển cảnh đến, đi đều được thực hiện bằng thủ tục biên phòng điện tử cảng biển. Các thủ tục hoàn thành hồ sơ xuất nhập cảnh, chuyển cảng đến, đi tại Trạm Kiểm soát biên phòng cửa khẩu cảng Diêm Điền cho một con tàu được rút ngắn còn từ 10 - 15 phút. Ngoài ra, đơn vị còn thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ công khai TTHC thuộc phạm vi thẩm quyền tiếp nhận tại trụ sở để tổ chức, cá nhân theo dõi; đồng thời, thiết lập

đường dây nóng tiếp nhận phản ánh, kiến nghị và giải quyết nhanh chóng, đúng quy trình, bảo đảm đúng pháp luật, tránh gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp.

Trung tá Trịnh Trung Kiên, Đồn trưởng Đồn thủ tục, Trạm Kiểm soát biên phòng cửa khẩu cảng Diêm Điền nhấn mạnh: Hiện nay, các TTHC tại đơn vị đã được cắt giảm từ 9 loại bản khai xuống còn 5 loại, từ đó rút ngắn thời gian hoàn thành thủ tục biên phòng. Quá trình tiếp nhận, kiểm tra, xử lý thông tin nhanh chóng, chất chẽ, đúng quy trình nghiệp vụ và nguyên tắc bảo mật, giúp các đơn vị chức năng kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi xuất nhập cảnh trái phép...

Để nâng cao hiệu quả cải cách TTHC, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Diêm Điền đã làm tốt công tác phối hợp với lực lượng Hải quan, Cảng vụ hàng hải Thái Bình triển khai công thông tin cơ chế một cửa quốc gia, tạo điều kiện thuận lợi cho chủ tàu, chủ hàng... bảo đảm công khai, minh bạch về TTHC, tránh phiền hà, chồng chéo giữa các cơ quan quản lý nhà nước tại cảng. Bên cạnh đó, đơn vị thường xuyên trao đổi thông tin, hỗ trợ, hướng dẫn các đại lý, doanh nghiệp kịp thời khắc phục một số tồn tại trong quá trình thực hiện các TTHC; nắm bắt khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trình thực hiện, kịp thời báo cáo Cục Cửa khẩu, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.

Đồng chí Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Diêm Điền cho biết thêm: Cùng với cải cách TTHC, đơn vị chú trọng đầu tư, khai thác, sử dụng hiệu quả thiết bị kỹ thuật, hệ thống phần mềm ứng dụng quản lý xuất nhập cảnh theo hướng hiện đại. Cùng với đó, quan tâm nâng cao trình độ nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học cho cán bộ, nhân viên làm thủ tục xuất nhập cảnh cũng như xây dựng tác phong làm việc chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

TẮT ĐẠT

NGÀNH GIÁO DỤC

Chủ động phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm

Mùa đông xuân là thời điểm thuận lợi cho nhiều dịch bệnh truyền nhiễm phát triển và lây lan, nhất là các bệnh đường hô hấp, tiêu hóa như: tiêu chảy, sốt xuất huyết, sởi, cúm, tay chân miệng... Đặc biệt, năm nay dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, vì thế ngành Giáo dục đã chủ động xây dựng các phương án, kịch bản để vào phòng, chống dịch bệnh vừa bảo đảm hoàn thành kế hoạch năm học 2020 - 2021.

Mở đầu buổi nói chuyện chuyên đề về phòng, chống bệnh truyền nhiễm và bệnh mới vừa được tổ chức tại Trường Tiểu học và THCS Tây Tiến (Tiền Hải), cô giáo Trần Thị Hoa, giáo viên kiêm Tổng phụ trách của Trường nói: Đến nay nước ta đã kiểm soát rất tốt dịch Covid-19 nhưng chúng ta không nên chủ quan vì các nước trên thế giới hiện tại vẫn chưa kiểm soát được dịch bệnh này. Hơn nữa, thời điểm này là điều kiện lý tưởng để các bệnh truyền nhiễm phát triển và lây lan nên chúng ta phải chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh để bảo vệ bản thân và những người xung quanh.

Bằng các hình pháp như: phát tờ rơi, yêu cầu học sinh rửa tay thường xuyên, ăn uống vệ sinh, đeo khẩu trang nơi công cộng... cô giáo Trần Thị Hoa đã giúp các em học sinh và cán bộ, giáo viên toàn trường nâng cao nhận thức về tác hại của dịch bệnh, từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm phòng, chống dịch bệnh trong cộng đồng, thực hiện nghiêm túc tác phong, chống dịch bệnh mùa đông xuân.

Tại Vũ Thư, thực hiện chỉ đạo của các cấp, các ngành, trực tiếp là Sở Giáo dục và Đào tạo, công tác phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm mùa đông

xuân được ngành Giáo dục huyện đặc biệt chú trọng. Ông Vũ Minh Quyết, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện chia sẻ: Thời điểm này dịch bệnh rất dễ lây lan trong môi trường tập thể, nhất là trong tình hình dịch Covid-19 vẫn còn phức tạp trên thế giới, bởi vậy chúng tôi đã triển khai mạnh mẽ các hoạt động về sinh phòng bệnh tại các cơ sở giáo dục, các trường học; chủ động phối hợp với ngành Y tế tổ chức tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; bảo đảm an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể, cung cấp đủ nước uống, nước sạch, thường xuyên vệ sinh môi trường, khử khuẩn lớp học; phối hợp quản lý tốt sức khỏe học sinh, cán bộ, giáo viên, phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh truyền nhiễm, thông báo ngay cho cơ quan y tế để được khám, điều trị kịp thời, kiên quyết không để dịch bệnh lây lan trong trường học. Cô giáo Đoàn Thị Thu Hà, Hiệu trưởng Trường THCS thị trấn Vũ Thư cho biết: Từ đầu năm học mới đến nay, nhà trường đều

chuẩn bị sẵn nước rửa tay sát khuẩn tại cổng trường để học sinh cũng như cán bộ, giáo viên rửa tay trước khi vào trường và sau khi tan trường. Bên cạnh đó, nhà trường thường xuyên tuyên truyền công tác phòng, chống các bệnh truyền nhiễm tại buổi chào cờ đầu tuần hoặc qua hệ thống loa phát thanh. Đối với học sinh xuất hiện các triệu chứng của bệnh truyền nhiễm, chúng tôi cho học sinh nghỉ để đi khám, điều trị tại các cơ sở y tế, tránh lây lan dịch bệnh trong nhà trường.

Bà Trần Thị Bích Vân, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết: Rút kinh nghiệm từ học kỳ II năm học 2019 - 2020, trước thêm năm học 2020 - 2021, ngành Giáo dục đã chủ động xây dựng các phương án, kịch bản để thực hiện nhiệm vụ kép. Trong khi dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp thì thời điểm này rất nhiều bệnh truyền nhiễm có thể phát triển và lây lan trong môi trường học đường. Bởi vậy, Sở Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo các trường chủ động phối hợp với cơ sở y tế, cơ quan

có liên quan triển khai quyết liệt các giải pháp nhằm phòng ngừa sự lây lan của dịch bệnh, chủ động ứng phó hiệu quả khi có dịch bệnh xảy ra. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền tới cán bộ, giáo viên, học sinh và phụ huynh học sinh về nguyên nhân, hậu quả, biện pháp phòng, chống các bệnh truyền nhiễm mùa đông xuân. Về nhiệm vụ năm học, bà Trần Thị Bích Vân cho biết thêm: Sở Giáo dục và Đào tạo đã xây dựng phương án phối hợp với Bảo Thái Bình, Đài PTTH Thái Bình tổ chức dạy học trực tuyến hoặc dạy học trực tuyến kết hợp với dạy học trực tiếp nếu học sinh phải nghỉ học dài ngày do dịch bệnh. Tuy nhiên, để việc dạy học trực tuyến mang lại hiệu quả, chúng tôi rất cần sự phối hợp, quản lý từ phía phụ huynh học sinh, sự nghiêm túc của học sinh và sự tâm huyết, đầu tư hơn nữa của các thầy cô giáo. Từ đó vào phòng, chống dịch bệnh hiệu quả vừa bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ năm học.

DẶNG ANH



Học sinh Trường Tiểu học và THCS Tây Tiến (Tiền Hải) được tuyên truyền về cách phòng, chống các bệnh truyền nhiễm.

HÀ GIANG

Rộn ràng ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Thời tiết những ngày qua dù không thuận song người dân các thôn trên địa bàn xã Hà Giang (Đông Hưng) vẫn nhiệt tình tham gia các hoạt động vui ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Niềm vui của bà con như được nhân lên bởi đây là lần đầu tiên họ đón ngày hội lớn sau khi hai xã Đông Giang và Đông Hà sáp nhập thành xã mới Hà Giang.

Không khí rộn ràng lan tỏa khắp mọi ngõ đường đến từng ngôi nhà ở thôn Nam Tiến hơn một tuần qua. Mọi con đường dẫn đến nhà văn hóa

thôn đầu đầu cũng gặp không khí vui tươi, đường làng ngõ xóm sạch đẹp và rực rỡ sắc màu của cờ, băng rôn, khẩu hiệu. Từ người già đến thanh niên và cả

trẻ nhỏ đều háo hức chuẩn bị cho mình những bộ trang phục đẹp nhất để đi dự ngày hội. Tại ngày hội, mọi người cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang 90



Cán bộ thôn Nam Song (xã Hà Giang) trao tiền hỗ trợ cho các hộ nghèo.

năm qua của MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020). Ông Phạm Phú Cung, Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban công tác mặt trận thôn Nam Tiến cho biết: Cán bộ, nhân dân trong thôn luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, xây dựng gia đình văn hóa, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao. Hiện tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều của thôn còn 2,8%; 100% gia đình có nhà ở kiên cố. Năm 2020, qua bình xét có 247 hộ (chiếm 92% tổng số hộ của thôn) đạt gia đình văn hóa, trong đó 6 hộ đạt gia đình văn hóa tiêu biểu, 2 hộ đạt gia đình văn hóa tiêu biểu 3 năm liền. Bà Bùi Thị Mùi, thôn Nam Tiến cho biết: Tôi rất vui mừng vì sau một năm phấn đấu xây dựng gia đình no ấm, hạnh phúc, chấp hành nghiêm mọi chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chung tay xây dựng đời sống văn hóa ở thôn, gia đình tôi vinh dự được đón nhận danh hiệu gia đình văn hóa tiêu biểu.

Chiều ngày 15/11, không khí tại nhà văn hóa thôn Nam Song đông vui hơn bao giờ hết. Đại diện hơn 300 hộ dân trong thôn có mặt đông đủ để chung vui ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Sau phần lễ, cán bộ, nhân dân trong thôn cùng nhau

vui phần hội với những bài hát ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương, đất nước và cùng nhau tham dự bữa cơm đại đoàn kết ngay tại nhà văn hóa thôn. Bà Lê Thị Ngoãn, Trưởng thôn Nam Song cho biết: Năm nào thôn cũng tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc để gắn kết cộng đồng, trao cho họ cơ hội nghề nghiệp, đổi tượng chính sách, khen thưởng gia đình văn hóa tiêu biểu... Thông qua hoạt động này đã kịp thời động viên toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, tích cực tham gia thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Năm nay, ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc của xã Hà Giang được tổ chức tại 11 thôn trong hai ngày 15 - 16/11. Dù xã mới sáp nhập nhưng đây là năm đầu tiên 100% các thôn tổ chức được bữa cơm đại đoàn kết. Các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ xã đến dự và chung vui ngày hội với bà con, đồng thời gặp gỡ, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của bà con, qua đó thắt chặt mối quan hệ với nhân dân, tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Ông Đặng Văn Khang, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Hà Giang cho biết: Là xã mới song Ủy ban MTTQ xã đã chỉ đạo ban công tác mặt trận các thôn tổ chức tốt ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc cho nhân dân chung vui. Người dân Hà Giang rất phấn khởi vì thời gian qua tình, huyện quan tâm đầu tư cho xã nâng cấp cơ sở vật chất, hỗ trợ địa phương phát triển nông nghiệp bền vững để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Hiện thủ tục nhập bình quân đầu người của xã đạt 49 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo còn 2,45%.

THU HIỀN

37 lượt phương tiện xuất nhập cảnh vào cảng biển Diêm Điền

9 tháng đầu năm 2020, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã làm các thủ tục xuất cảnh cho 15 lượt phương tiện với 325 thuyền viên thuộc các nước Việt Nam, Ấn Độ, Philippin, Nga, Ucraina, Myanma, Pakistan...; đồng thời làm thủ tục nhập cảnh cho 22 lượt phương tiện với 481 thuyền viên thuộc các quốc gia trên.

Công tác cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa quốc gia thông qua thủ tục biên phòng điện tử cảng biển tại cửa khẩu cảng Diêm Điền (Thái Thụy) tiếp tục phát huy hiệu quả. Đối với các trường hợp phải thực hiện bằng phương thức thủ công, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã thực hiện cắt giảm từ 9 loại bản khai xuống còn 5 loại trong hồ sơ thủ tục biên phòng, từ đó rút ngắn thời gian hoàn thành thủ tục biên phòng từ 60 - 90 phút xuống còn 10 - 15 phút; đồng thời, triển khai thí điểm công tác kiểm soát các loại giấy phép bằng công nghệ in mã vạch 2D, rút ngắn thời gian kiểm soát, đăng ký từ 2 - 3 phút/người xuống còn khoảng 30 giây/người. Trạm Kiểm soát biên phòng cửa khẩu cảng Diêm Điền làm nhiệm vụ kiểm soát xuất nhập cảnh tại cửa khẩu cảng cũng đã thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Cảng vụ hàng hải Thái Bình và các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành tại cảng thực hiện nghiêm túc các quy định làm thủ tục cho tàu thuyền đến, rời cảng theo cơ chế một cửa liên thông, bảo đảm công khai, minh bạch về thủ tục hành chính.

THIÊN AN

VŨ THƯ

Giải quyết hồ sơ trước hạn, đúng hạn đạt 91,2%

10 tháng đầu năm 2020, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Vũ Thư đã giải quyết 2.860 hồ sơ thuộc 14 lĩnh vực, trong đó giải quyết hồ sơ trước hạn, đúng hạn đạt 91,2%. Trong tổng số hồ sơ tiếp nhận và đã giải quyết, chủ yếu hồ sơ trong lĩnh vực đăng ký đất đai; lao động - thương binh và xã hội; tư pháp, tài chính kế toán. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Vũ Thư thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính theo phương án "5 tại chỗ" và phối hợp triển khai các dịch vụ chuyển trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính về địa phương đã tạo thuận lợi lớn cho người dân, doanh nghiệp.

Thời gian này, huyện Vũ Thư tập trung cao triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Huyện tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức và huy động sự vào cuộc của các tầng lớp nhân dân tham gia sử dụng dịch vụ công trực tuyến; bố trí cán bộ, viên chức, công chức chuyên môn và các đoàn thể hỗ trợ, hướng dẫn người dân tiếp cận, sử dụng dịch vụ công trực tuyến; đồng thời tăng cường bổ sung trang thiết bị máy móc phục vụ triển khai các dịch vụ công trực tuyến hiệu quả.

QUYNH LƯU